

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ**  
**thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành**  
**Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW,**  
**ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII**

-----

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Kết luận số 121-KL/TW), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Kết luận số 121-KL/TW tới toàn bộ các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn hệ thống chính trị thành phố, tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, tạo sự chuyên biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố.

3. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

4. Triển khai thực hiện phải bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, khẩn trương. Kế thừa kết quả đạt được sau 07 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, của thành phố trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

## II. NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu quán triệt nguyên tắc, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thành phố trong thời gian tới gồm:

1.1. Trong quá trình triển khai thực hiện, phải bám sát các nguyên tắc của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn; đồng thời, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị của thành phố và sự đồng thuận của Nhân dân về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

1.3. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong đó, xây dựng các cơ quan của Đảng của thành phố mạnh về tổ chức, cán bộ, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu”, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan Nhà nước; Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả; tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên; khắc phục hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng; xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy, mô hình tổ chức của chính quyền địa phương phải thực sự tinh gọn, phù hợp.

1.4. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Quy định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế lãnh đạo, phối hợp của các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở.

1.5. Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố; sửa đổi bổ sung các quy định, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và các địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát “*địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm*”. Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập, cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển, tăng cường quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ; phân bổ nguồn lực hợp lý.

1.6. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Thành ủy thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị thành phố; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông. Nghiên cứu tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, giảm cấp hành chính trung gian sau khi có chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn, mở rộng không gian phát triển, tăng cường nguồn lực của thành phố và các địa phương. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo đúng nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Nghiên cứu, kịp thời cụ thể hóa cơ chế của Trung ương về lựa chọn, bố trí đúng cán bộ tốt, thực sự có đức, có tài, có khát vọng cống hiến, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị của thành phố và nghiên cứu ban hành cơ chế hữu hiệu của thành phố để sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

1.7. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong hoạt động cải cách tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; phấn đấu đi đầu là các cơ quan đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được “nâng cấp”, tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng hoạt động được “nâng tầm”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

1.8. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 -

2030, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Căn cứ các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và tình hình thực tiễn cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; các cấp ủy, tổ chức đảng xác định những nội dung cần thực hiện theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

## 2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2025:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, mục tiêu các nội dung tại Kết luận số 499-KL/TU, ngày 24/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Kế hoạch số 418-KH/TU, ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; Thông báo kết luận số 2556-TB/TU, ngày 06/02/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy.

## 3. Nhiệm vụ cụ thể đến năm 2030:

3.1. Cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý (**thực hiện từ năm 2025**).

3.2. Thực hiện nghiêm việc xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo định hướng, hướng dẫn của Trung ương<sup>(1)</sup> và tình hình thực tiễn của thành phố; nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại, tinh giản số lượng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố (**lộ trình theo yêu cầu của Trung ương**).

3.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình mới<sup>(2)</sup> (**hoàn thành trong năm 2025**).

3.4. Chọn cử khoảng 5% cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đi công tác ở cơ sở theo định hướng, hướng dẫn của Trung ương<sup>(3)</sup> (**thực hiện từ năm 2025**).

<sup>(1)</sup> Theo Công văn số 31/CV-BCĐTKNQ18, ngày 04/01/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ.

<sup>(2)</sup> Theo định hướng tại Điều 14 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

<sup>(3)</sup> Theo định hướng tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

3.5. Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kết luận số 499-KL/TU, ngày 24/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Kế hoạch số 418-KH/TU, ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (**thực hiện từ năm 2025**).

3.6. Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ<sup>(4)</sup>.

3.7. Thực hiện thí điểm các mô hình mới của hệ thống chính trị theo định hướng của Trung ương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của thành phố trong giai đoạn mới<sup>(5)</sup> (**lộ trình theo yêu cầu của Trung ương**).

3.8. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 31/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thu hút, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Kết luận số 499-KL/TU, ngày 24/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Kế hoạch số 418-KH/TU, ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; tiếp tục rà soát về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đổi mới tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành

<sup>(4)</sup> Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/02/2025.

<sup>(5)</sup> Mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); không tổ chức HĐND phường thuộc đô thị...

động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Kết luận số 499-KL/TU, ngày 24/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Kế hoạch số 418-KH/TU ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; Thông báo kết luận số 2556-TB/TU, ngày 06/02/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục rà soát về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đổi mới tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị.

**4. Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố (đơn vị thành lập mới):**

(1) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện việc hợp nhất, tổ chức lại các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; theo đúng chỉ đạo, định hướng của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền (theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 2555-TB/TU, ngày 06/02/2025).

(2) Chỉ đạo việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng thời với việc sắp xếp các sở, ban, ngành của thành phố (theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 2556-TB/TU, ngày 06/02/2025).

(3) Xây dựng triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 31/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thu hút, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

**5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (đơn vị thành lập mới) hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ tinh gọn tổ chức, bộ máy trong tình hình mới.**

**6. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị thành phố.**

**7. Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu xử lý những trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị thành phố.**

**8. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.**

9. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Kết luận của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (qua Ban Tổ chức Thành ủy để tổng hợp).

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo),
- Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các ban, sở, ngành, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường Chính trị Tô Hiệu,
- Các đồng chí Ủy viên Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ**



**Lê Tiến Châu**